



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
เรื่อง แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า จึงขอประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดังนี้

**บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป**

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	นางสาววณิชฐญาณ์ คำมูล	๐๐๑
๒	นางสาวสุตาพร หวันฮ้อ	๐๐๒
๓	นางสาวนลัทพร สุขศรี	๐๐๓
๔	นางสาวณิณัฐฎ์ มาคำ	๐๐๔
๕	นางสาวฐิตินันท์ ยะมัง	๐๐๕
๖	นางสาวนฤมล อินตะคำ	๐๐๖
๗	นางสาวสุธิดา สุทธิวงค์	๐๐๗
๘	นางสาวกรรณก พลเยี่ยม	๐๐๘
๙	นายวิเชียร ตีตัน	๐๐๙
๑๐	นางสังวาลย์ ตันใจ	๐๑๐
๑๑	นายวีระชัย แก้วใจ	๐๑๑
๑๒	นางสาวจรรยา เสนปานัน	๐๑๒

ในการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และหากได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยเต่าจะดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิมีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าจะใช้วิธีการสอบดังนี้

๑. ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน ๑๐๐ คน แผน เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

๑. การแต่งกายในวันสอบให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีให้แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงหรือกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ส่วนสุภาพบุรุษให้แต่งกายสุภาพโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น หากไม่แต่งกายตามที่กำหนดไว้หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ เข้าไปภายในสถานที่สอบหรือห้องสอบโดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กันต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กำหนด

๕. ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ บันทึกรื้อข้อความ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือ วิทยุ-ติดตามตัว นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และกระเป๋าสะพายทุกชนิด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ หรือกระทำการส่อไปในทางทุจริตด้วยวิธีการใดๆ โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้

๖. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

๗. กำหนดเวลาในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากผู้เข้าสอบท่านใดเข้าสอบช้าเกิน ๑๕ นาที หลังเริ่มสอบ จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบและจะต้องถูกปรับตกในการสอบ

๘. หากตรวจสอบพบว่าผู้สอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อาจพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขันนี้ทั้งหมด แล้วประกาศให้มีการสอบแข่งขันใหม่ โดยหากมีการดำเนินการสอบแข่งขันใหม่ ผู้ที่ทุจริตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันใหม่ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก หากตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบแข่งขันหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต องค์กรการบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อาจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้น และจะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ทุจริต นอกจากนี้หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุรักษ์ ก่องโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า